



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๖๒๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๒/๒๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ด้วย สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๑๓.๒/๒๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) โดยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดชุดวิชาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e - Learning) และได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการทั้งในประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยาก และข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน รวมถึงความจำเป็นเร่งด่วน สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง การพัฒนาความรู้และทักษะของนักทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล และยกระดับศักยภาพของนักทรัพยากรบุคคลและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีบทบาทเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (HR as Strategic Partner) ของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ในสังกัดของท่านที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สมัครเข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ในระบบ OCSC Learning Portal รายละเอียดชุดวิชาการตาม <https://shorturl.ocsc.go.th/qr/eLearningHRPRO66> หรือ QR Code ๑ ตามความสนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

๒. แจ้งให้ข้าราชการทุกระดับในสังกัดของท่านที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้ทาง <https://shorturl.ocsc.go.th/qr/HRPRO2566> หรือ QR Code ๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อจะได้นำความคิดเห็นมาประกอบการพัฒนาระบบต่าง ๆ ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๖๕๐

สปร



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖
 เลขที่ ๒๓๙๓๐
 วันที่ 16 พ.ค. 2566

ที่ นร ๑๐๑๓.๒/๒๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กลุ่มบริหารทั่วไป สปร.
 เลขที่ ๙๖๓๐/๑๐๙๙
 วันที่ ๑๖ พค ๒๕๖๖

เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดชุดวิชาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e - Learning) และได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการทั้งในประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยาก และข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน รวมถึงความจำเป็นเร่งด่วน สภาพปัจจุบันและความคาดหวังการพัฒนาความรู้และทักษะของนักทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลและยกระดับศักยภาพของนักทรัพยากรบุคคลและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีบทบาทเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (HR as Strategic Partner) ของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ในสังกัดของท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สมัครเข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ในระบบ OCSC Learning Portal รายละเอียดชุดวิชาการเรียนรู้ตาม <https://shorturl.ocsc.go.th/qr/eLearningHRPRO66> หรือ QR Code 1 ตามความสนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
๒. แจ้งให้ข้าราชการทุกระดับในสังกัดของท่านที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล โปรดให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ทาง <https://shorturl.ocsc.go.th/qr/HRPRO2566> หรือ QR Code 2 ท้ายหนังสือนี้ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อจะได้นำความคิดเห็นมาประกอบการพัฒนาระบบต่าง ๆ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรพรรณ คงชนขันติธร)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ



QR Code 1 : e - Learning

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๖๙๗๗, ๐ ๒๕๔๗ ๖๙๔๖, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๑
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@ocsc.go.th



QR Code 2 : Survey